



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดหมดสภาพใช้การไม่ได้ หรือหมดความจำเป็นใช้ในหน่วยงาน รายการรถบรรทุกกระบะ หมายเลขครุภัณฑ์ วส ๒๓๒๐-๐๐๘-๐๐/๑/๒๒ จำนวน ๑ รายการ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินเริ่มต้นการประมูลโดยวิธีขายทอดตลาด (ดังเอกสารแนบท้าย)

ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าวให้ติดต่อดูสภาพพัสดุได้ที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันและเวลาทำการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดให้มีการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑ รายการ ดังกล่าวข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๒. การขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะใช้วิธีเหมารวม การสุ้ราคาให้กระทำโดยปากเปล่าต่อหน้าผู้สุ้ราคารายอื่นๆ และคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓. คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ จะแสดงความตกลงรับราคากับผู้สุ้ราคารายใด คณะกรรมการฯ จะนับ ๑ ถึง ๓ แต่หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่มีราคาร้านั้นยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการฯ อาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดก็ได้

๔. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ได้ตกลงขายพัสดุให้กับผู้ชนะราคารายใด ผู้นั้นจะต้องชำระเงินมัดจำร้อยละ ๒๐ ของราคาที่ขายทอดตลาดนั้นทันที โดยมหาวิทยาลัยฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ ของทางราชการนับแต่วันขายทอดตลาดดังกล่าว

หากผู้สุ้ราคาไม่นำเงินในส่วนที่เหลือมาชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามวรรคแรก มหาวิทยาลัยฯ จะริบเงินมัดจำนั้นเสีย และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายโดยวิธีอื่นต่อไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้สุ้ราคารายนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บัญชีกำหนดราคาประเมินเริ่มต้นการประมูล โดยวิธีขายทอดตลาด
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ผลสำรวจ	สรุปวิธี	ราคาประเมิน เริ่มต้น
๑	วส ๒๓๒๐-๐๐๘-๐๐/๑/๒๒	รถบรรทุก กระบะ (โตโยต้าไฮลักซ์ สีเขียว)	ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้	ขาย ทอดตลาด	๓,๐๐๐.๐๐